

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จุดความฝันประเทศไทย ก้าวสู่ประเทศรายได้สูง...?



ในการสัมมนาใหญ่เพื่อจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560– 2564) ที่สภาพัฒน์จัดขึ้นที่เมืองทองธานีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการจุดประกายความหวังของคนไทยจนอดหัวใจพองโตเสียมิได้ นั่นก็คือการที่ประเทศไทยของเราจะมีโอกาสเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในเชิงข้อมูลและตัวเลข โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ นับตั้งแต่เริ่มแผนฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 ถึงกลางแผน 11 พ.ศ.2557 (ปีที่แล้ว) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ต่อปี ส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 185,414 บาท หรือ 5,707 เหรียญสหรัฐ ที่สำคัญเมื่อ พ.ศ.2553 รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยเพิ่มมา เป็น 156,643 บาท หรือ 4,937 เหรียญสหรัฐ ธนาคารโลกจึงได้ขยับฐานะประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางช่วงบน นับตั้งแต่บัดนั้น

จากการประมาณการออกไปข้างหน้าพบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวระหว่างร้อยละ 3.3-4.3 ซึ่งถ้าสามารถทำได้ที 4.3 เราจะขยับขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงใน พ.ศ.2571 หรืออีก 13 ปีจากวันนี้ แต่ถ้าเศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 เราก็จะขยับตัวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงช้าออกไปอีกหน่อย คือประมาณ พ.ศ.2574 อีก 16 ปีจากบัดนี้เป็นต้นไป

นี่คือการมองจากตัวเลขและจากสมมติฐานต่างๆผ่านข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันออกไปสู่ออนาคต แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยปัจจัยแทรกซ้อนอย่างมากมาย รวมทั้งปัญหาอีกหลายปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้ประเทศไทยของเราไม่สามารถก้าวไปถึงจุดแห่งความหวังที่ทุกประเทศปรารถนาจุดนี้ได้ ประเทศไทยอาจจะตกอยู่ภายใต้ “กักตัก” ของประเทศรายได้ปานกลางต่อไป และอาจจะอยู่นานด้วยซ้ำถ้าไม่สามารถเอาชนะปัญหาสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและบางปัญหาก็กเกิดขึ้นแล้ว เช่น การลดลงของกำลังแรงงาน โดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ในช่วง พ.ศ.2570-2574 ทำให้ประชากรในวัยทำงานลดลง หรือเช่นขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการ

ยกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง แต่ของเรายังมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชากรในวัยทำงานลดลงแล้วยังมีปัญห่อื่นๆตามมาอีกมากเช่นรัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่จะใช้พัฒนาเพื่อยกระดับฐานะของประเทศไม่พอเพียง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ แต่สภาพัฒน์ก็ได้ระดมความคิดและหาทางที่จะเอาชนะปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยกำหนดเป็นทิศทางการพัฒนาในแผนฉบับที่ 12 และทอดยาวไปถึงแผนฉบับที่ 13 ด้วยในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ผมเห็นด้วยกับการตั้งความฝันของประเทศ เพราะถ้าไม่ตั้งเสียเลยก็จะทำให้สะเปะสะปะไม่รู้จะเดินไปทางใด ที่สำคัญจากเอกสารที่สภาพัฒน์นำเสนอผมเห็นว่าเป็นความฝันที่เหมาะสม เพราะมิใช่จะฝันขอรัวยเพียงอย่างเดียว ในทางตรงข้ามเขาจะพยายามพัฒนาด้านสังคม ด้านชีวิต ความเป็นอยู่ด้านกระจายรายได้ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยควบคู่กันไป ผมจึงขอเอาใจช่วยให้ความฝันของสภาพัฒน์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ สปช.ชุดปฏิรูปเศรษฐกิจที่เสนอเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกัน...จงประสบความสำเร็จ จะช้าหรือเร็วไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่ตั้งความฝันไว้เลย เป็นห่วงอย่างเดียวว่าปัจจัยที่จะขวางกั้นไม่ให้ประเทศไทยข้ามขั้นไปสู่ประเทศรายได้สูง แม้จะมีเยอะข้ออย่างที่สภาพัฒน์ชี้ไว้แล้ว ยังมีที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่สภาพัฒน์ไม่ได้กล่าวไว้ ปัจจัยเรื่องการเมืองไงครับ...ถ้าเรายังทะเลาะกันไม่สิ้นสุด ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เตரியมฟาดฟันกันต่อ ผมก็ห่วงเหลือเกินว่านอกจากเราจะก้าวไม่พ้นกับดักแล้ว ยังอาจถูกกับดักกับขาสีจหนกลมล้มลงไปด้วยซ้ำ นอกจากจะก้าวขึ้นขั้นเป็นประเทศรายได้สูงไม่สำเร็จแล้ว เราอาจจะร่วงไปเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำ หรือประเทศยากจน เช่นเดิมซะอีกก็ได้...หากเรายังทะเลาะเบาะแว้งกันไม่หยุดเสียที

“ชุม”

แผนพัฒนาฉบับที่ 12 คนไทยจะร่ำรวยถ้วนหน้า



คุณอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีคมนาคม ในฐานะ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงานระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ปี 2560–2564” เมื่อวันจันทร์ โดยเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วาดฝันว่า เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะก้าวพ้นจาก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง คนไทยทุกคนจะร่ำรวยกันถ้วนหน้า

ฝันนี้จะจริงหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไป เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 11 แผนในช่วง 54 ปีเศษที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีแผนไหนที่สร้างฝันให้เป็นจริงได้เลยสักแผนเดียว ไปดูหน้าตา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12” เสียหน่อย แผนพัฒนาฉบับนี้ ไม่เหมือนแผนพัฒนา 11 ฉบับที่ผ่านมา เพราะมีเงื่อนไขต้อง “เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ” ทั้งจาก สภาพปฏิรูปแห่งชาติ และ แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าของรัฐบาล รวมเข้าไปในแผนด้วย เพื่อให้เป็น แผนเชิงปฏิบัติการ ไม่ใช่แค่แผนบนแผ่นกระดาษอย่างที่ผ่านมา

ตาม โรดแม็ปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ถูกสภาปฏิรูปโหวตคว่ำไปนั้น แผนพัฒนาฉบับที่ 12 จะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ที่ต้อง เสนอให้รัฐสภาลงมติรับรอง เพื่อให้มีผลทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ รัฐบาลมีหน้าที่ต้องบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ใช่บริหารตามใจผู้นำอย่างที่ผ่านมา ไหนๆก็ต้องเชื่อมโยงกันแล้ว ผมก็ขอเสนอ คุณอาคม ไว้ตรงนี้ ให้ช่วยเชื่อมโยง “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2015–2020 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เข้าไปในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ด้วย เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 นั้น คุณอาคม ระบุว่า จะผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการ เพิ่มจีดีพีประเทศต่อประชากร เป็น 317,051 บาท และ เพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากรต่อปีเป็น 301,199 บาท ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า จีดีพีจะต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่าปีละ 5% (จากที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 2.8% ในปีนี้) ถ้าภายใน 10 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจไทยโตได้ปีละ 5% ทุกปี ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง เข้าสู่ประเทศที่ร่ำรวยทันที

เห็นเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีอาคม ระบุแล้ว ง่ายเหมือนปิ้งภูเขาหิมาลัยเลยการทำให้อีจีดีพีโตได้ปีละ 5% คุณอาคม บอกว่า รัฐบาลต้องปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน ทั้งเรื่องทักษะและฝีมือ ต้องเร่งลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน โดยกระทรวงคมนาคมจะอนุมัติโครงการคมนาคมขนส่งประมาณ 18-19 โครงการ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องใน 8 ปีข้างหน้าถึง 1.6 ล้านล้านบาท และที่สำคัญที่สุด จะต้องทำให้การส่งออกเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ด้วย แต่ปีนี้ทั้งปีการส่งออกของไทยยังติดลบไม่ฟื้น ปีหน้ายังไม่รู้จะฟื้นหรือไม่ เพราะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้น ถ้าจะทำให้ส่งออก โตได้ 10-15% ต่อเนื่อง 10 ปี คงเป็นฝันที่ยากจะไปถึง แถมยังให้อีจีดีพีต้องโต 5% ต่อเนื่อง 10 ปีด้วย ยิ่งยากขึ้นไปอีก ผมไม่ได้ปราชัยใคร แต่ดูแล้วคงเป็นฝันที่ยากจะไปถึงอีกเหมือนเดิม ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่า เป็นฝันที่ยากจะไป ถึง ต้องมีเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้มากมาย ก็ไม่รู้จะไปตั้งเป้าสร้างฝันให้มันเลิศหรูเกินไปทำไม ผมคิดว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่เป็นไปได้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขจะดีกว่าครับ อย่าไปล่าฝัน เกินจริงเลย แต่ทุกครัวเรือนมีเศรษฐกิจที่พอเพียง ก็คุ้มกว่าจีดีพี 5% 10% แล้ว

“ลม เปลี่ยนทิศ”

วิศวกรสอนชาวนา ปลูกข้าวลดต้นทุน



“จบวิศวะไฟฟ้าได้เงินเดือนสูงก็จริง แต่เบื่อบ้างทำงานตามคำสั่ง ไม่มีอิสระ เลยลาออกมาทำนา เหมือนพ่อ ตั้งข้อสงสัยพ่อแม่เราขยันทำนามาตั้งนาน แต่ทำไมไม่รวยเสียที พอมาทำเองถึงได้รู้ สาเหตุ มาจากขาดระบบจัดการที่ดี”

นายนพดล สว่างญาติ อดีตวิศวกร ปัจจุบันชาวนา ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนชาวนา เข้าแข่งขันปลูกข้าว (THE SUPER FARMER) จัดโดย กรมการข้าว บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และฟาร์ม แชนเนล

ด้วยสามารถบริหารจัดการลดต้นทุนทำนา จากไร่ละ 4,800 บาท เหลือแค่ 3,000 บาทต่อไร่ และได้ผลผลิตไร่ละ 1,100-1,200 กก.



เขามีวิธีบริหารจัดการยังไง...นพดล บอกว่า การปลูกข้าวให้ได้รวงดี มีน้ำหนัก ปัจจัยสำคัญคือ เมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ แต่ได้เมล็ดพันธุ์ดีมาแล้ว การปลูกไม่ใช่แค่หว่านๆ แล้วข้าวงอก เพราะข้าวบางเมล็ดไม่สมบูรณ์ ปลูกแล้วชดปุ๋ยพอๆต้นสมบูรณ์ แต่ออกรวงไม่เท่ากัน กลายเป็นต้นทუნ จึงแก้ปัญหาด้วยการชวนเพื่อนบ้านรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

“คนไทยทำนาปลูกข้าวเก่ง แต่ขาดผู้นำและการจัดการ ปลูกข้าวสะเปะสะปะ แบบไหนว่าดีแห่ตามกัน ไม่เป็นขั้นเป็นตอน การรวมกลุ่มจึงไม่ใช่วิธีบังคับให้ทำตาม เพราะนิสัยคนไทยไม่ชอบ แต่ถ้าเห็นว่าใครทำแล้วได้ดี ถึงยอมทำตาม”

เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่ เตรียมดิน เมื่อก่อนหลังเกี่ยวข้าวหมด เอาเร็วเข้าว่าเพื่อให้ได้ทำนาหลายรอบ เลยใช้วิธีเผาตอซัง เลยทำให้ปุ๋ยที่หว่านไป 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค้างในตอซังและดินถูกเผาไปด้วยและยังทำให้หน้าดินเสีย

นพดล จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการหมัก หลังเกี่ยวข้าวเสร็จจะตีฟางให้กระจายเพื่อให้ย่อยสลายง่าย ปล่อยทิ้งไว้ 1 เดือน แล้วจะใช้รถไถนําย่ำซี่เทือก 1 ครั้ง พร้อมจะราดน้ำหมักหน่อกล้วย 5 ลิตรต่อไร่ พร้อมกัน...วิธีนี้ทำให้ฟางข้าวย่อยสลายเร็ว ปล่อยไว้ 15 วัน ปล่อยให้ฟางย่อยเต็มที่ก่อนไถปรับเทือกเลนอีกครั้ง และเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เกิดการงอกที่ดี...ต้องนำเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำในถัง เพราะเก็บในที่ร่มได้ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าแช่ในบ่อน้ำหรือบ่อซีเมนต์ที่โดนแดดเผาแล้วอุณหภูมิหน้าจะไม่เสถียร ทำให้เกิดเชื้อรา ต้นข้าวโตเป็นโรคระบาดง่าย



“พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์แค่ 15 กก.น้อยกว่าเดิมที่เคยใช้เมล็ดพันธุ์ 25 กก.ต่อไร่ เพราะเมล็ดข้าว ยิ่งหวานห่างจะแตกกอใหญ่ รากหากินไกล ลำต้นแข็งแรง ชาวบ้านเราชอบเผื่อทุกอย่าง หวานมากๆ เผื่อนกกิน เผื่อไม่ขึ้น เป็นความคิดที่ผิด เพราะเมล็ดข้าวหนาตา กลายเป็นเป้าหมายนกมองเห็นชัด แต่ถ้าหวานน้อยและใช้เทคนิคปรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ให้จมดิน นกไม่สนใจเพราะมองไม่เห็น วิธีนี้ใช้ได้ผลทดลองมาแล้ว เมื่อเทียบกับแปลงนาข้างๆที่ถูกนกจิกกินหมด”



การใส่ปุ๋ยก็เหมือนกัน อย่าใช้ความรู้สึก...เมื่อต้นข้าวอายุ 25 วัน ต้องวัดค่าดิน เพื่อให้รู้ว่าค่า ph เพราะมีผลต่อการละลายของปุ๋ย หากค่า ph 5.5 ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนละลายได้ 80% ฟอสฟอรัสละลาย 30% โปแตสเซียม 70% ทำยสุดนับถอยหลังก่อนเกี่ยว 60 วัน ใช้แถบวัดใบข้าวที่กรมการข้าวคิดค้นว่า ควรใส่ปุ๋ยตัวไหน เพราะหากใส่ไม่ตรงตามความต้องการของข้าว มีแต่จะสูญเงินค่าปุ๋ยไปโดยใช้เหตุ ชาวนาทำนไหนที่ยังปลูกข้าวแบบเดิม ตามหลักวิชา “เขาวัวมา”...ทราบแล้วเปลี่ยนชะ

เศรษฐกิจส่งสัญญาณยากลำบาก “สมคิด” วอนทุกกระทรวงแสดงฝีมือแก้ไขด่วน!



“สมคิด” ขอความร่วมมือทุกกระทรวงช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้เลวร้ายแค่เพียงมีสัญญาณของความยากลำบากแต่แก้ไขได้ เน้นหน่วยงานรัฐชี้แจงสังคมและประชาชนอย่าปล่อยให้ “น้ำผึ้งหยดเดียว” ด้านสำนักงบประมาณปี 59 จำลองแน่นอน ไม่ฝืดเหมือนปีนี้

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยขอให้ทุกกระทรวง ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ ของประเทศไทยไม่ได้เลวร้าย เพียงแต่เริ่มจะมีสัญญาณของความยากลำบาก ยังสามารถจัดการ แก้ไขได้ แต่คงไม่ใช่โดยรัฐบาลเพียงอย่างเดียวจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมาร่วมกันปรับระดับประคองความรู้สึกของสังคมและประชาชนให้ได้ว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น โดยดูจากการดำเนินการต่างๆ การจัดโครงการต่างๆ รวมถึงอีกชั้นของรัฐบาลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการวางรากฐาน ที่กำลังเดินหน้าต่อ

ดังนั้น หากมีสิ่งที่ทำให้สังคมไม่สบายใจหรือ อ่อนไหวทางเศรษฐกิจที่อาจทำให้การเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลสะดุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจง ต้องอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้สังคมสบายใจ ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงด้วยว่ารัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างไร เช่นกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อน หรือภัยแล้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจง ต้องอธิบายเพื่อให้สังคมสบายใจ อย่าอ่อนไหวตามเหตุการณ์หรือข่าวที่เกิดขึ้น

“รองนายกฯสมคิดชี้แจงด้วยว่า เวลานี้เปรียบเหมือนกับการก่อไฟในเตา หากไม่โบก หรือโบกเร็วไปก็ดับ เพราะฉะนั้น ต้องค่อยๆ โบก ค่อยๆ พัด เหมือนกับการประคับประคองให้ทุกอย่างเป็นตามแนวทางที่วางแผนไว้”

ขณะที่นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณได้เตรียมความพร้อมที่จะเร่งรัดการเบิกงบประมาณปี 2559 ตามแผนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายโดยจะเน้น 2 เรื่องที่สำคัญ คือ 1.กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณและงบลงทุน 2.การเร่งรัดทำสัญญาผูกพันของหน่วยงานต่างๆ ตามที่บรรจุไว้ในงบประมาณปี 2559

ทั้งนี้ สำนักงานประมาณได้ประเมินแผนการจัดเร่งการเบิกจ่ายออกเป็นรายไตรมาส โดยคาดว่าตลอดทั้งปีงบประมาณ 2559 ส่วนราชการจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ประมาณ 96% จากงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 2.72 ล้านล้านบาท ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายอยู่ที่ 87% จากงบลงทุนทั้งหมด 543,000 ล้านบาท เป็นอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2558 ที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 70% หรือวงเงิน 314,000 ล้านบาท จากงบลงทุนทั้งหมด 449,000 ล้านบาท

โดยคาดว่า ไตรมาสแรกของปีงบประมาณปี 2559 จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ประมาณ 30% ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะที่ไตรมาสของปีงบประมาณปี 2559 จะอยู่ที่ 22% ไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 21% และไตรมาส 4 อยู่ที่ 23% โดยคาดว่า ไตรมาสแรกของปีงบประมาณปี 2559 จะมีลงทุนที่ไหลเข้าสู่ระบบสูงถึง 226,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลพวงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคือ 1.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล 72,000 ล้านบาท ผ่านโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท 7,000 แห่ง และการลงทุนขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่นไม่เกินโครงการละ 1 ล้านบาท 2.บงกันจ่ายเหลือในปี 2558 ที่เบิกจ่ายไม่ทันและต้องเบิกจ่ายให้ได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 จำนวน 68,000 ล้านบาท และ 3.งบลงทุนของปีงบประมาณปี 2559 อีก 86,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายว่า เม็ดเงินก่อนที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตไม่ต่ำกว่า 3% ของจีดีพี

“ในปีงบประมาณ 2559 เราวางแผนมาดี เพราะนอกจากจะจัดทำกรเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นรายไตรมาสแล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่สำนักงานประมาณแยกย่อยงบลงทุนออกเป็น 10 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่ 1.กลุ่มที่มีรายจ่ายงบลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท คิดเป็นเม็ดเงิน 16,978 ล้านบาท 2.กลุ่มที่มีงบลงทุน 1-2 ล้านบาท คิดเป็น 15,499 ล้านบาท 3.กลุ่มที่มีงบลงทุน 2-5 ล้านบาท วงเงิน 46,322 ล้านบาท 4.กลุ่มที่มีขนาดงบลงทุน 5-10 ล้านบาท วงเงิน 55,132 ล้านบาท 5.กลุ่มที่มีงบลงทุน 10-50 ล้านบาท วงเงิน 122,725 ล้านบาท 6.กลุ่มที่มีงบลงทุน 50-100 ล้านบาท วงเงิน 41,653 ล้านบาท 7.กลุ่มที่มีงบลงทุน 100-500 ล้านบาท วงเงิน 85,867 ล้านบาท 8.กลุ่มที่มีงบลงทุน 500-1,000 ล้านบาท วงเงิน 25,595 ล้านบาท และ 10. คือกลุ่มที่มีงบลงทุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็นวงเงิน 42,517 ล้านบาท กลุ่มที่สำนักงานประมาณคาดหวังมากที่สุดคือ กลุ่มที่มีงบลงทุน 10-50 ล้านบาท เพราะมีวงเงินรวมกันสูงถึง 122,725 ล้านบาท และจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2559”